



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นายยศพร ธรรมรักษ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๘๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๘๖)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนศรีศักดิ์ ชุดินธโร อุทิศ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายศพร ธรรมรักษ์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๘๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๕ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๘๘๓๓๗๘
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐
๓. อื่นๆ (ระบุ)	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายยศพร ธรรมรักษ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๘๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษาเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น โดยรับผู้ป่วยไว้ในความดูแล เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ป่วยชายไทยอายุ ๖๐ ปี สถานภาพหย่าร้าง อาชีพรับจ้าง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ เลขที่ภายนอกโรงพยาบาล ๔๗๕๓/๕๐ เลขที่ภายในโรงพยาบาล ๓๑๔๓/๕๗ มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มานาน ๔ ปี รักษาโดยใช้ยารับประทานแอสไพริน (Aspirin) ๓๐๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด หลังอาหารเช้าทันที และยาโคลพิโดเกรล (Clopidogrel) ๗๕ มิลลิกรัม ๑ เม็ด หลังอาหารเช้าทันที ปฏิเสธการแพ้ยา ปฏิเสธการแพ้อาหาร เข้ารับการรักษาที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๑๕ นาฬิกา จากการชักประวัติผู้ป่วยมาด้วยอาการ ๓๐ นาที ก่อนมาโรงพยาบาลอาเจียนเป็นเลือดสีดำ ๑ ครั้ง ปริมาณประมาณครึ่งแก้วน้ำดื่ม เวียนศีรษะ หน้ามืด วัดอุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๐๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๘๐/๕๐ มิลลิเมตรปรอท ให้การรักษาโดยให้สารน้ำชนิด ๐.๙%NSS ๓๐๐ มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดำอัตราความเร็วในเวลา ๑๕ นาที วัดความดันโลหิตซ้ำได้ ๑๐๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท จึงลดอัตราการให้สารน้ำ ๐.๙%NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดำอัตราเป็น ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้ใส่สายยางทางจมูกกลางกระเพาะอาหารด้วย ๐.๙%NSS ๒๐๐๐ มิลลิลิตร จนใสแล้วต่อลงถุง และให้ผู้ป่วยงดน้ำงดอาหาร จ้องเลือดชนิดเม็ดเลือดแดงเข้มข้น (Pack Red cell) ไว้ ๑ ยูนิต แพทย์วินิจฉัยผู้ป่วยเป็นโรคเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น จึงรับไว้รักษาในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยชาย โดยได้รับยาแพนโทพราโซล (Pantoprazole) ๔๐ มิลลิกรัม ผสม ๐.๙%NSS ๑๐๐ มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดำ อัตราความเร็ว ๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เจาะดูความเข้มข้นของเลือดได้ ๒๓.๑ เปอร์เซนต์ แพทย์จึงให้น้ำเลือดชนิดเม็ดเลือดแดงเข้มข้นมาให้ ๑ ยูนิต หลังผู้ป่วยได้รับเลือดความเข้มข้นของเลือดเท่ากับ ๒๙.๔ เปอร์เซนต์ แพทย์จึงเจาะดูความเข้มข้นของเลือดทุก ๖ ชั่วโมง พบว่าความเข้มข้นของเลือดลดลงเหลือ ๒๗ เปอร์เซนต์ แพทย์จึงให้เลือดชนิดเม็ดเลือดแดงเข้มข้นอีก ๑ ยูนิต ความเข้มข้นของเลือดหลังได้รับเลือดเท่ากับ ๓๐.๓ เปอร์เซนต์ เมื่อไม่มีอาการเลือดออกจากสายยางทางจมูก ไม่มีปวดท้อง ไม่มีถ่ายอุจจาระสีดำ ความเข้มข้นของเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ แพทย์จึงให้เริ่มรับประทานอาหารโดยเริ่มจากอาหารเหลวมีอ้อยเพียง

และอาหารอ่อนมือเย็น ซึ่งผู้ป่วยสามารถรับประทานได้ ไม่มีอาการปวดท้อง ไม่มีถ่ายอุจจาระสีดํา เจาะดูความเข้มข้นของเลือด ทุก ๘ ชั่วโมง เท่ากับ ๓๐.๒ เปอร์เซ็นต์ ความดันโลหิต ๑๓๐/๗๐ มิลลิเมตรปรอท ปัญหาที่พบในขณะที่อยู่ในความดูแล คือผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น ให้การพยาบาลร่วมกับให้ผู้ป่วยได้รับยาตามแผนการรักษาของแพทย์ นอกจากนี้ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติให้เข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค การดำเนินของโรค แนวทางการรักษาพยาบาล ตลอดจนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ป่วยและญาติเข้าใจและให้ความร่วมมือในการรักษาจนอาการของผู้ป่วยดีขึ้น แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ รวมวันนอนโรงพยาบาล ๖ วัน และกลับมาตรวจตามนัดของแพทย์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. ใช้เป็นสื่อการสอนผู้ป่วยและญาติให้ทราบถึงการดำเนินของโรค การรักษา รวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น
๒. เพื่อให้บุคลากรในหอผู้ป่วยมีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
๓. เพื่อให้ผู้ดูแลมีความรู้และสามารถสังเกตและดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้อง
๔. เพื่อป้องกันการเกิดโรคเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำในผู้ป่วยโรคเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น
๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับโรคเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น
๓. ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในชีวิต และไม่เกิดโรคเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำ
๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ